

สารพันปัญหา?

สารหน้ารัฐ

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ คลินิกหมอเถื่อนแบ็กใหญ่

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ได้เห็นโฆษณาจากในเพจคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ บริการโททอกซ์ฟิลเลอร์ ร้อยไหมเลยสนใจจะไปฉีดโททอกซ์เพราะเห็นว่าราคาไม่แพง แต่ก็แอบกลัวอยู่ว่าคลินิกนี้จะมีใบอนุญาตหรือไม่ เพราะได้ข่าวว่าบางที่ที่เป็นหมอเถื่อนมาฉีด โท.ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านแจ้งว่ามีนายแพทย์เป็นผู้ทำการ และมีใบอนุญาตเรียบร้อย

พอไปร้านไม่มีคนอยู่ ต้องโทร.ถามเจ้าหน้าที่บอกว่า 10 นาที ก็รู้สึกแปลก แล้วก็รู้สึกมีผู้หญิงลักษณะห้าๆแบบผู้ชายฉีดมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่สังเกตภายในคลินิกมีใบอนุญาตติดอยู่ คุณหมออายุสักห้าสิบปีขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงบอกว่าเข้ามาช่วงเย็น เธอจะเป็นคนฉีดให้แทน แล้วก็ใส่เสื้อกาวน์ทับ ใส่ถุงมือแล้วให้ฉีดยาน้ำแข็งก้อนทาบใบหน้าเลยตามว่าจบที่ไหนมาเธอจะรักบอกว่าเป็นผู้ช่วยแพทย์ ฉีดหน้าคนมาเป็นร้อยไม่ต้องกลัว

ฉีดยาน้ำแข็งไปว่า ต้องการให้นายแพทย์ฉีดเพราะโททอกซ์เป็นสารอันตราย ถ้าฉีดผิดจะมีผลร้ายแรงเจ้าหน้าที่เลยบอกว่า ถ้าให้คุณหมอฉีดจะเป็นราคาหน้าป้าย แต่ถ้าให้เธอฉีดจะลดราคาให้ แต่ก็ปฏิเสธไป

แล้วเปิดคลินิกแบบนี้ แขนงใบอนุญาตของนายแพทย์ แต่กลับมาฉีดกันเอง ถ้าถูกค่าได้รับอันตรายจะรับไหวหรือ ที่สำคัญมันผิดกฎหมายและหลอกลวงเลยแจ้งไปว่าไม่ฉีดแล้วจะไป

แจ้งความด้วย



อันตรายคลินิกศัลยกรรมเถื่อน วอนหน่วยงานจัดการ
 สงสัยมอเตอร์เวย์เถื่อน ทางหลวงปกติบริการฟรี
ไม่ต้องมีแล้วหรือ?

เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ไปแจ้งความเพราะร้านนี้มีแบ็กอัปใหญ่เป็นคนมีสี ในหน่วยงานใหญ่ประจำภาคเหนือ คนแจ้งจะขวย ให้จำไว้

ฉีดยาน้ำแข็งไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ.เชียงใหม่ให้ไปตรวจสอบแต่เรื่องกลับเงียบกริบเลย แต่กลับมีโทรศัพท์ที่ไม่โชว์เบอร์เข้ามาใช้คำพูดไม่ดี ขู่ว่าปากมากจะศพไม่สวย

เลยสงสัยว่าจ.เชียงใหม่มีมาเฟียมากเลยหรือแต่ขอเถอะ ถ้ามีหมอเถื่อนให้การรักษาก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายเป็นห่วงประชาชนไม่ทราบมีผู้เสียหายคนอื่นแจ้งความไหมแต่อย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมมีคนตายหรือเสียโฉมเลย.

■ ปักขา เชียงใหม่

ตอบ คุณปักขา

ในยุคที่เรื่องศัลยกรรมความงามได้รับความนิยมผู้ประกอบการด้านนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้น คุณหมอศัลยกรรม บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาด้านนี้โดยตรงก็น่าจะมีพอรองรับ

แต่แน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ราคาที่สูงอยู่ จึงเปิดช่องให้มีบริการจากคุณหมอเถื่อนผู้เชี่ยวชาญปลอม กระทั่งในพื้นที่ชุมชนก็เคยมีข่าวแอบอ้างเป็นหมอศัลยกรรม



เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

กระเป๋าดินสายบริการ หรือรู้ทั้งรู้ว่าหมอเถื่อนแต่ก็มีคนเสี่ยงแลกกับบริการราคาขอมเยา

กรณีนี้เหตุเกิดกลางเมืองเชียงใหม่ไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ไม่เห็น ไม่เคยได้ยินเรื่องราวในลักษณะนี้เลยหรือ

ถ้าหากคลินิกนี้แบ็กใหญ่มาจริงๆจริง คงต้องระดับ "ผู้ว่าฯ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์" ผวจ.

เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการจัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบหาข่าวคิดว่าไม่น่าจะยาก

และถ้าพบจุดเกิดเหตุ คลินิกกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนที่แจ้งมาก็เป็นหน้าที่ที่จะจัดการเรื่องนี้

หากปล่อยไว้ถ้าวันหนึ่งวันใดมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นกับประชาชนที่ไปใช้บริการเสียโฉม เจ็บ ตาย

เรื่องมันจะใหญ่มาก จนยากจะรับผิดชอบไหว!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

■ ความจำเป็นของมอเตอร์เวย์

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

เห็นข่าวว่าจะมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์อีกหลายสายในปี 2563 ผมเกิดความสงสัยว่ามันมีความจำเป็น หรือความต้องการกันอย่างใดต้องสร้างถนนเป็นแบบมอเตอร์เวย์กันหมด

เพราะในต่างจังหวัดมีพื้นที่รองรับการก่อสร้างถนนในแนวราบอีกมากมาย วงเงินก่อสร้างก็ไม่สูง คนต่างจังหวัดก็จะได้มีโอกาสใช้ถนนหนทางได้.

นายคมนาคม

ตอบ นายคมนาคม

ถ้าจำไม่ผิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ เริ่มมีมา 20 กว่าปีมานี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองมีการควบคุมรถยนต์เข้าออก เก็บค่าผ่านทางและใช้ความเร็วได้

ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่า "ทางหลวงพิเศษ" พัฒนาเพื่อการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรให้สะดวกรวดเร็ว

แต่ก็ห้ามไม่ได้ที่จะมีคนสงสัย ถ้าเน้นพัฒนาถนนแต่ "เส้นทางสายพิเศษ" กันเสียหมด และต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเส้นทางพิเศษ



ในลักษณะนี้ ก็แล้วถนนหนทางหลัก บริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมจากรัฐ
ไม่จำเป็นต้องมี ไม่ต้องพัฒนากันแล้วหรือ??

คงต้องสะกิดแจ้งต่อทางรัฐบาล โดยเฉพาะ
ในยุคคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
ไฟแรงเหลือ

ทางพิเศษสมควรต้องทำ แต่เส้นทางปกติ
ก็ควรต้องปรับปรุงดูแลให้ดีขึ้น!

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th